

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương



Tôi nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Các định hướng, giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội hoàn toàn phù hợp. Trong phần giải pháp về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội, để nghị Trung ương quan tâm hơn nữa đến giáo dục, đề cao trách nhiệm của gia đình và xã hội; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; hoàn thiện cơ bản chế độ, chính sách với người có công; nâng cao hiệu quả chính sách an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề nghị cần có biện pháp kiên quyết hơn để thực hiện triệt để, có hiệu quả; đề cao kỷ luật trong Đảng; thực hiện đồng bộ để án tính giảm bộ máy với cải cách chế độ tiền lương...

Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà



Thời gian qua, một số đề xuất của các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) đã được tiếp thu, thể hiện trong dự thảo các Văn kiện, nhất là quan điểm về xây dựng lực lượng phụ nữ như: hỗ trợ cấp nhật trí thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi; hoàn thiện và thực hiện tốt pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ... góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Lực lượng lao động nữ đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế đất nước. Tôi mong muốn dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trung tâm là dự thảo Báo cáo chính trị sẽ nêu bật được vị trí, vai trò cũng như tạo điều kiện để phụ nữ thực sự là một nguồn nhân lực quan trọng, nền tảng, tiến tới bình đẳng giới, qua đó đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cần thể hiện rõ quan điểm gia đình là tế bào của xã hội, cái nôi nuôi dưỡng và là môi trường quan trọng hình thành, giáo dục nhân cách của trẻ em. Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là mầm xanh tương lai của đất nước. Từ đó, phát huy tối đa vai trò, tiềm năng của phụ nữ, phát triển hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Ông Ngô Duy Thăng, Bí thư Chi bộ tổ 3, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình



Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm qua mà còn nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước. Cho nên, mặc dù là văn kiện của một Đại hội trong một nhiệm kỳ nhưng đánh giá cả quá trình đổi mới của đất nước với nhiều bài học kinh nghiệm lớn. Chúng tôi mong Đảng tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chính trị Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

NHÓM PHÓNG VIÊN

NGÀNH Y TẾ

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC, giảm phiền hà và rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân khi thực hiện các TTHC và khám chữa bệnh... là những nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế đã và đang thực hiện. Nhờ đó, sự hài lòng của người dân khi giao dịch TTHC lĩnh vực y tế và đến các cơ sở khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt.

Hiện nay có 131 TTHC của ngành Y tế đang được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong đó, 93 thủ tục được thực hiện trực tuyến. Những tháng gần đây, số hồ sơ, thủ tục giải quyết trực tuyến tăng lên đáng kể. Tính riêng tháng 9, số thủ tục thực hiện trực tuyến đạt 72%, vượt chỉ tiêu được giao 32%. 3/11 lĩnh vực có số thủ tục thực hiện nhiều nhất là khám chữa bệnh với 53 thủ tục, được phẩm với 29 thủ tục và y tế dự phòng 21 thủ tục. 9 tháng đầu năm, ngành đã tiếp nhận hơn 1.600 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đã giải quyết được hơn 1.550 hồ sơ, còn hơn 70 hồ sơ đang giải quyết.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên viên Văn phòng Sở Y tế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Trong các thủ tục được thực hiện ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thủ tục được thực hiện nhiều nhất là cấp chứng chỉ hành nghề y, được; cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dược. Trước kia khi chưa thực hiện "5 tại chỗ" thì cuối ngày cán bộ sẽ mang hồ sơ về cơ quan, mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi; nhưng nay hàng ngày cán bộ chuyên môn ra giải quyết nên nhanh hơn, giảm thời gian đi lại giữa cán bộ tiếp nhận và cán bộ chuyên môn; những thắc mắc của người giao dịch được cán bộ chuyên môn giải đáp kịp thời.

Ông Lê Văn Lương, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) chia sẻ: Trước kia, nếu muốn làm thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, tôi phải đến Sở Y tế và phải qua rất nhiều phòng, ban. Nay thủ tục được thực hiện tại Trung tâm



Ngành Y tế giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phục vụ hành chính công tỉnh nên rất thuận lợi. Thời gian giải quyết thủ tục nhanh chóng, cán bộ tiếp nhận còn hướng dẫn nhiệt tình đối với những thủ tục phải thực hiện trực tuyến.

Hiện nay, 100% TTHC của Sở Y tế được thực hiện theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch. Sở cũng triển khai hệ thống thông tin tiếp cận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC; thành lập tổ công nghệ thông tin văn phòng với nhiệm vụ cải tiến, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế. Bên cạnh đó, các đơn vị trong ngành cũng đẩy mạnh ứng

dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh, góp phần cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, kết quả giải quyết TTHC công mức độ 3 và 4 còn thấp, có một số lĩnh vực không phát sinh hồ sơ. Nguyên nhân là do người dân chưa có thói quen sử dụng trực tuyến mà muốn đến trực tiếp để làm TTHC công; khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin của một số người dân hạn chế; một số trường hợp vẫn quen với giao dịch tại bộ phận một cửa... Để khắc phục tồn tại,

hạn chế trên, ngành Y tế đưa ra những giải pháp cụ thể, đó là tiếp tục cải cách TTHC bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng; thường xuyên rà soát, sửa đổi các TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; nâng cao hơn nữa sự phối hợp và trách nhiệm hơn nữa của các cơ quan, đơn vị đối với các thủ tục liên thông. Bên cạnh đó, có cơ chế kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, xử lý nghiêm các trường hợp những nhiều khi thực hiện các TTHC; chuẩn hóa các quy trình nội bộ, quy trình điện tử và thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

NHƯ HOÀNG

PHỤ NỮ XÃ BÁCH THUẬN Học và làm theo gương Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bách Thuận (Vũ Thư) đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần nâng cao đời sống hội viên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ nhiều năm nay, phân loại rác thải tại nhà đã trở thành việc làm thường xuyên của chị Phạm Thị Tuyết, thôn Bách Tính. Chị Tuyết cho biết: Sau khi được Hội LHPN xã phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc phân loại rác thải tại nhà nhằm góp phần bảo vệ môi trường, hàng ngày tôi đều phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình thành 2 loại: rác vỏ cơ và rác hữu cơ. Rác hữu cơ tôi cho vào thùng chứa để làm phân bón cho cây. Rác vỏ cơ gom lại trong bể chứa, sau một vài ngày tùy số lượng rác tôi sẽ đốt để tiêu hủy. Ngoài ra tôi còn tuyên truyền các chị em trong khu vực cùng thực hiện, góp phần xây dựng nếp sống văn minh.



Trồng hoa và cây cảnh giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Bách Thuận nâng cao thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Thiên Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Đặc thù của địa phương địa hình thổ mô, nằm hoàn toàn ngoài đê quốc gia, thuộc vùng thấp trũng, không có vị trí đất xa khu dân cư để bố trí khu xử lý và bãi chôn lấp rác thải. Nhằm góp phần giải quyết vấn đề rác thải, bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã mô hình xây dựng bể tiêu hủy rác tại gia đình; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân đăng ký thực hiện. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ phân loại và xử lý rác thải ngay tại gia đình. Đến nay, tình

trạng xã rác thải sinh hoạt ra môi trường đã giảm nhiều, trên 90% gia đình có bể tiêu hủy rác. Hội LHPN xã còn tích cực vận động chị em thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Cũng theo chị Hương: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN xã đã xây dựng mô hình "Thực hành tiết kiệm học tập theo gương Hồ Chủ tịch". 10/10 chi hội đều tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hành

tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm điện, tiết kiệm bằng cách nuôi lợn đất và tiết kiệm tại chi hội. Đến nay, tổng số tiền tiết kiệm được trên 257 triệu đồng. Các chi hội đã tổ chức bình xét cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. 5 năm qua đã có 58 lượt hội viên được vay vốn từ nguồn quỹ này. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn chỉ đạo các chi hội quyên góp ủng hộ quỹ "Hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ

nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", nhận được sự đồng lòng ủng hộ của cán bộ, hội viên toàn xã, tạo sức lan tỏa lớn, nhiều hội viên cao tuổi còn vận động con em trong gia đình ủng hộ quỹ. Từ nguồn quỹ này, nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ. Hội LHPN xã còn duy trì hiệu quả "Hũ gạo tình thương", từ năm 2017 đến nay đã có 64 lượt hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gạo với mức tối thiểu 10kg/tháng/hộ.

ĐÀO QUÝEN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH Khai giảng năm học 2020 - 2021

Sáng ngày 27/10, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Năm học 2019 - 2020, mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh, sinh viên song tập thể cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình đã nỗ lực vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm học, Trường đã tổ chức đào tạo, dạy nghề cho trên 2.000 học sinh, sinh viên; tổ chức liên kết, phối hợp đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo với trên 10 trường đại học, cao đẳng và hơn 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên. Vì vậy, 100% học sinh, sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm với thu nhập ổn định.

Năm học 2020 - 2021, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng giáo viên để bảo đảm chất lượng; đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, vật tư phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo; liên kết với các doanh nghiệp tìm đầu ra cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường...

Nhân dịp khai giảng năm học mới, 2 tập thể của Trường được nhận danh hiệu tập thể xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh; 350 sinh viên khóa học 2017 - 2020 được trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng danh hiệu kỹ sư thực hành; 16 học sinh có thành tích cao trong học tập được nhà trường khen thưởng.

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động

Sáng ngày 27/10, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khám và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Trong hai ngày 27 - 28/10, trên 200 công nhân Công ty TNHH Thực phẩm Rich Beauty Việt Nam, xã Thụy Hải (Thái Thụy) được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, giải đáp các kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản; những yêu cầu về sức khỏe sinh sản đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Công nhân cũng được chia sẻ, hướng dẫn cách phòng, chống các bệnh phụ khoa, bệnh nam khoa, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn, vô sinh... Thông qua đó giúp công nhân hiểu rõ hơn các nguy cơ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, việc phát hiện và phòng tránh sớm các bệnh nguy hiểm, cải thiện chất lượng cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG